

กางเกงวิเศษตัวละ 180 ตรวจมะเร็งปากมดลูก

รพ.บางปลาม้าเร่ง พัฒนา “กางเกงวิเศษ” ให้คนไข้ใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูก หวังลดความอายของผู้มาตรวจ เผยราคาถูกแค่ 180 บาท ขณะที่คนไข้หญิงกว่า 90% ฟังพอใจ

อ่านต่อหน้า 13

กางเกงวิเศษ

วงการแพทย์ไทยพัฒนาไปอีกขั้น เมื่อมีการพัฒนากางเกงสำหรับใส่ตรวจมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงได้สำเร็จ หลังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ ภาควิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หรือ R2R (Routine to Research) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชื่อ “R2R เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา” มีการนำผลงานดังกล่าวมาเสนอต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผอ.สวรส. กล่าวว่า ตัวอย่างผลงานการค้นพบที่ได้รับรางวัล ซึ่งถูกนำมาเผยแพร่ในการประชุม ได้แก่ ผลการค้นพบเรื่อง การดูแลรักษาเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นอย่างครบวงจร โดยคณะทำงานจาก โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนา “กางเกงวิเศษ” เป็นเครื่องมือพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลในการตรวจมะเร็งปากมดลูก รพ.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับรางวัล อาร์ทูอาร์ ดีเด่น ฯลฯ

นางอุบลวรรณ เรือนทองดี พยาบาลวิชาชีพ 7 รพ.บางปลาม้า และคณะ อธิบายรายละเอียดกางเกงวิเศษว่า ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพมีการจัดบริการบางอย่าง ที่ทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกอึดอัดคับคั่งเครียดและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลดลง เนื่องจากต้อง

ปฏิบัติตามแผนการรักษา หรือกฎระเบียบต่างๆ ทั้งที่ไม่ใช่ความต้องการของตนเองแต่ไม่กล้าปฏิเสธ ทำให้ไม่อยากมาโรงพยาบาลหรือมาเมื่อมีอาการรุนแรงแล้ว เช่น โรคมะเร็งปากมดลูก ที่สตรีส่วนใหญ่ไม่ยอมไปตรวจ เนื่องจากความอายที่ต้องถูกเปิดเผยร่างกายขณะตรวจ ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องช่วยให้สตรีไม่ถูกเปิดเผยร่างกายมากเกินไป อันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สำคัญของผู้รับบริการทุกคน จึงได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยพิทักษ์สิทธิของผู้รับบริการที่มาตรวจแปปสเมียร์ (Pap smear)

นางอุบลวรรณ กล่าวอีกว่า ตนและคณะจึงได้พัฒนากางเกงสำหรับใส่ตรวจแปปสเมียร์ ที่ไม่เปิดเผยร่างกายมากเกินไป โดยนำไปใช้แทนผ้าถุงที่เคยใช้อยู่ในโรงพยาบาล ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ที่ผ่านมามีผู้หญิงที่มาใช้บริการกว่า 100 ราย ผลการวิจัยพบว่า กางเกงวิเศษจะเปิดเฉพาะบริเวณที่ตรวจ แปปสเมียร์ ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการใช้กางเกงในระดับมาก ร้อยละ 90.53 ด้านที่พึงพอใจมากที่สุด คือ ความเป็นส่วนตัวไม่เปิดเผย ร้อยละ 92.6 ส่วนผู้ให้บริการพึงพอใจมาก โดยแพทย์ใช้กางเกงกับผู้ที่มาตรวจภายในด้วย และโรงพยาบาลได้นำกางเกงวิเศษมาใช้แทนผ้าถุงที่ใช้ในการตรวจภายในที่แผนกผู้ป่วยนอก

นางอุบลวรรณ กล่าวด้วยว่า ราคากางเกงวิเศษก็ไม่ได้แพง เพียง 180 บาทเท่านั้น ขณะที่ที่ รพ.บางปลาม้า มีใช้ 10 กว่าตัว เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่พึงพอใจ และให้ความร่วมมือ ในการตรวจ แปปสเมียร์ มากขึ้น โดยใช้เวลาในการตรวจเพียง 1 นาทีเท่านั้น จึงเป็นที่มาของสโลแกนกางเกงวิเศษ คือ “เปิดบับ เห็น PI ป้าย PAP ปิดบับ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ “กางเกงวิเศษ” จะตัดเย็บเหมือนกางเกงขาสั้น แต่ผ่าตรงเป้ากางเกงด้านหน้ายาว 10 นิ้ว ด้านหลังยาว 4 นิ้ว จากนั้นนำผ้าสี่เหลี่ยมขนาด 10 คูณ 22 นิ้วมาเย็บปิดด้านหน้าของกางเกง และนำเวลโกมาเย็บติดด้านหลังของกางเกง เวลาจะตรวจแปปสเมียร์ ก็แค่ดึงผ้าสี่เหลี่ยมขึ้นซึ่งจะเผยให้เห็นเฉพาะของสงวนเท่านั้น ไม่ได้ถลกผ้าถุงขึ้นเหมือนแต่ก่อน